

Thế giới nhàn nhàn trôi đi học

Viết bởi Đặng Vĩnh Hiếu

Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 07:00 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 15:55

Nói ra điếu này thì bạn có thể không tin tôi. Nhưng nhàn nhàn trôi đi học và đi đi học có cùng một xu hướng phát triển trong cuộc sống.

Hôm nay, rất nhiều người trong số các bạn đã biết tin mình trôi đi học. Với một số bạn, thậm chí đây không phải là điều đầu tiên. Bạn buồn, bạn đau khổ, cảm thấy nhàn nhàn.



Bạn không còn niềm nào để đi: suốt 12 năm bạn có một mái trường, có bạn bè, có một cuộc sống vui vẻ và êm đềm. Bây giờ bạn lại thấy mệt mỏi, khi bạn bè học hành nhàn nhàn. Bạn không dám nói chuyện riêng tư với gia đình, với bạn bè, với "guru".

Thế giới nghề nghiệp và trình độ đào tạo

Viết bởi Đặng Vĩnh Hải

Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 07:00 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 15:55

Nhà nghề mới còn đang ngổn ngáo có nghề mới khác nhau. Thế nhưng, nghề đào tạo có thể chính là một lợi ích đến tận tận cùng. Đang có hàng vạn nhân tài nghiệp vụ – bởi vì trình độ đào tạo không phải là nơi có thể đem bỏ cho người ta thành công trong cuộc sống.

Có một thế mà có thể biến chuyển bất ngờ: Rất nhiều trình độ đào tạo không phải là nơi dạy nghề. Bên ngoài chỉ không có một cái nghề nào sau 4 năm học hành vất vả như vậy. Ví dụ, trình độ đào tạo Ngoại ngữ thuộc Đào tạo Quốc gia Hà Nội, lý do đi học không hề thấp, là nơi nghiên cứu môn ngoại ngữ.

Bên thân ngoại ngữ có phải là một nghề đâu? Bên ngoài nghề thêm nghề dịch vụ, nghề thêm nghề thủ công, nghề bán hàng, nghề nghề như mua sắm dùng ngoại ngữ.

Hay là rất nhiều khoa của trình độ đào tạo Khoa học Xã hội và Nhân Văn và Đào tạo Tự nhiên – đều là nơi nghiên cứu chuyên sâu về các môn khoa học khác nhau. Ai gọi "Quốc tế học" là một nghề?

Trình độ đào tạo là nơi trang bị kiến thức và một lĩnh vực. Trước khi bên ngoài trình độ nghề nghiệp, như không kiến thức bên ngoài học sẽ trở thành nền tảng cho một quá trình... học nghề sau khi ra trường. Nghề đó liên quan đến kiến thức bên ngoài học trong trường, đã là may cho bên ngoài.

Đó là đi học mà nhiều người không dạy cho bên ngoài. Có một định kiến xã hội phổ biến là nghề đào tạo sẽ đem bỏ một cái nghề. Đi học này hoàn toàn sai lầm.

Ngay cả nghề nghiệp trình độ đào tạo đào tạo nghề – ví dụ như các nghề kỹ thuật, cũng không cho phép bên ngoài "thành nghề" sau khi ra trường.

Thủ gữ i nhữ ng ngữ i trữ t đữ i hữ c

Viết bởi Đẳng Vĩnh Hiếu

Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 07:00 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 15:55

Bạn muốn làm Kiến trúc sư hay Kỹ sư, bạn phải học một khối lý luận kiến thức kỹ năng lý về các quy trình đầu tư, luật xây dựng, luật giao thông, kỹ năng giao tiếp hay là học ngữ hà sa số các kỹ năng không tên mà không giáo trình nào viết. Học hết đầu phải "học nghề" sau khi "học đi học".

Mong đợi học đi học là một việc mong chính đáng. Nhưng cần tách nó ra khỏi mong muốn có được một cái nghề, mong muốn mau sinh, mong muốn làm giàu. Kiến thức đi học chỉ là một phần trong khối lý luận kiến thức các bạn bước phải có nếu muốn thành công trong cuộc sống.

Nếu học nghề không liên quan đến học đi học thì đầu tư gì ngăn cản các bạn học nghề ngay từ bây giờ?

Hãy lấy ví dụ một thợ mà không trải nghiệm đi học nào cho được bạn, là kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội. Bạn là một "học sinh lớp 13", ai cấm bạn tham gia những hoạt động thanh niên, tình nguyện, các tổ chức xã hội và những buổi rớt nghiệp và có thể dạy cho các bạn nghiệp thợ? Ai cấm bạn kinh doanh nữa?

Tôi sao rớt nghiệp anh chị sinh viên đã học đi học rồi còn lẫn lộn kinh doanh dù gia đình không thiêu thốn, tôi sao học suốt ngày đi tình nguyện, đi tham gia các hoạt động xã hội: à, đây là bài học hi hữu bước phải trang bị thêm kỹ năng.

Đi học chỉ là một nhánh nhỏ trong con đường đi ra biển lớn. Trải nghiệm đi học là một cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nhưng hãy mạnh mẽ lên: bạn còn rớt nghiệp vì cái đi làm nếu muốn thành công.

Bạn hãy thử đi học bán hàng, học sửa đồ điện, sửa xe máy, học ăn học nói,... Rớt nghiệp ngữ ngữ học 4 năm Kinh tế Quốc dân ra phải học bán hàng đầu tư, nếu không muốn nói là tất cả.

Sau khi học bán hàng, bạn mới học kiến thức kinh tế, coi như đi qua quy trình so với các bạn đi học, chớ học học. Đường nào cũng phải học học.

Thư gửi nhàn ng nhàn i trọt t đĩ hĩ c

Vĩt bĩ Đĩ ng Vĩnh Hiĩ u

Thĩ năm, 04 Thĩng 9 2014 07:00 - Lĩn cĩp nhĩt cuĩ i Thĩ hai, 15 Thĩng 7 2019 15:55

Trong lúc này, có thĩ cha mĩ bĩ n cũng khĩng tĩ nhĩ tĩ. Hĩ sĩ gĩy sĩ c ếp lên bĩ n bĩ t bĩ n phĩ i
ĩn luyĩn cĩ chĩ c tĩĩ ng mĩ i ngĩy đĩ năm sau thi tĩĩ p. Hĩ đĩ đĩ t quĩ nhĩ u kĩ vĩ ng.

Đĩ ng cuĩ ng. Hĩy lên mĩ ng trong 5 phĩt đĩ tìm hiĩ u xem thanh niĩn đĩng sinh hoĩt nhĩ ng thĩ
bĩ ích gĩ, kinh doanh cĩi gĩ, sĩ ng ra sao, rĩ i tham gia.

Hĩ trĩng tuyĩn đĩ i hĩ c nhĩ ng có phĩ i dĩnh toĩn bĩ thĩ i gian hĩ c đĩ i hĩ c đĩu. Cuĩ c sĩ ng bĩn
ngĩi cĩ ng trĩĩ ng đĩ i hĩ c mĩ i là nĩ i cĩ n dĩnh phĩ n lĩn thĩ i gian đĩ hĩ c. Hĩy tĩĩ p tĩ c hĩ c đĩ.